



## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ ทีเอส๓ จำกัด

ด้วยบริษัท กัลฟ์ ทีเอส๓ จำกัด ผู้ประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ ๑๑ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ตามใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ เลขที่ กกพ ๐๑-๖/๕๘-๐๒๙ ใช้ได้ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยขนส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่จุดเชื่อมต่อท่อก๊าซธรรมชาติ ณ ตำบลคันทรง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปยังพื้นที่ของบริษัท กัลฟ์ ทีเอส๓ จำกัด (โรงไฟฟ้าตาสีหิ ๓) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าตาสีหิ ๓ และโรงไฟฟ้าตาสีหิ ๔ ซึ่งอยู่ติดกัน ระยะทางไม่เกิน ๓.๐๒๒ กิโลเมตรความสามารถในการขนส่งก๊าซธรรมชาติไม่เกิน ๔๓.๘๒ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มีความประสงค์จะขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน กกพ. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวได้ที่ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ. เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ หรือโทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖ หรือ [www.erc.or.th](http://www.erc.or.th) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ก.ม.